



WSK

# Japato<sup>®</sup> NEW 1000

**THÀNH PHẦN:** Cho 1 viên nang cứng:

Rutin	100mg
Nattokinase	1000FU
Quercetin	50mg
Coenzym Q10	10mg
Cao Ginkgo biloba	10mg
Vitamin B1(Thiamin mononitrat )	0,5mg
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid )	0,5mg
Vitamin B9 (Acid pteroylmonglutamic)	200µg
Phụ liệu: tinh bột, bột talc	vừa đủ 1 viên

### **ĐẶC TÍNH:**

Nattokinase là một enzym được chiết xuất từ đậu tương lên men, môn ăn truyền thống hơn 1000 năm của Nhật Bản, được sử dụng như một phương thuốc dân gian để bảo vệ tim mạch. Nattokinase có khả năng tiêu cục máu đông hữu hiệu và mạnh nhất trong các loại enzym, tác dụng tiêu fibrin gấp 4 lần Plasmin (enzym duy nhất trong cơ thể có khả năng tiêu cục máu đông). Nattokinase là enzym tự nhiên và tuyệt đối an toàn, không gây ra biến chứng chảy máu như các thuốc chống đông và tiêu huyết khối thông thường.

Rutin có tác dụng làm bền và làm giảm tính thấm của mao mạch, làm tăng sự bền vững của hồng cầu. Rutin được dùng chủ yếu để phòng những biến cố của bệnh xơ vữa động mạch, điều trị các trường hợp suy yếu tĩnh mạch, các trường hợp xuất huyết như chảy máu cam, ho ra máu, tử cung xuất huyết, phần cơ máu.

Quercetin có đặc tính chống gốc tự do, kháng viêm, giúp ngăn chặn các chứng viêm nhiễm mạn tính-một trong những nguyên nhân gây tổn hại các mạch máu trong cơ thể, bảo vệ các mạch máu và liên kết các mô trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ. Quercetin có tác dụng hạ huyết áp, hạ cholesterol máu giúp ngăn ngừa bệnh xơ vữa động mạch. Ngoài ra, quercetin còn được phát hiện có tác dụng làm giảm, thúc đẩy quá trình tiêu diệt tế bào ung thư.

Cao Ginkgo biloba là một vị thuốc quý đã được sử dụng từ 2.600 năm trước Công Nguyên ở Trung Hoa và được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ gần đây ở các nước Châu Âu. Cao Ginkgo biloba chứa flavon glycosid, terpenoid và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa bảo vệ các dây thần kinh, cơ tim, mạch máu, võng mạc và tăng cường máu lên não nhờ giãn mạch và chống kết tập tiểu cầu. Cao Ginkgo biloba giúp tăng cường máu lên não và trí các chi, hỗ trợ điều trị Alzheimer, rối loạn tâm thần tập tính ở người cao tuổi, tăng cường độ bền vững của tế bào tim mạch.

Coenzym Q10 là chất được tìm thấy trong hầu hết các tế bào của cơ thể, tham gia vào chuỗi hô hấp giúp tạo năng lượng cho tế bào, chống oxy hóa bảo vệ sự bền vững của tế bào tim mạch. Ngoài ra, coenzym Q10 còn giúp giảm lipid cholesterol, ngăn ngừa bệnh Alzheimer, Parkinson và các vấn đề thoái hóa thần kinh khác.

Vitamin B1, B6, B9 đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất năng lượng, trong sự hình thành và sinh trưởng của tế bào máu, từ đó giúp tăng cường dòng máu và chất lượng máu đến não và các cơ quan. Ngoài ra, chúng tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ chức năng thần kinh, cải thiện trí nhớ. Đây là bộ 3 dưỡng chất vitamin nhóm B đặc biệt tốt cho người cao tuổi.

### **CÔNG DỤNG:**

Hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành và làm tan cục máu đông, giúp bền thành mạch, giảm nguy cơ xuất huyết mao mạch. Tăng lưu thông máu lên não, hỗ trợ sự hoạt động của não, hạn chế lão hóa.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

### **ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**

- Người mắc và có nguy cơ mắc chứng huyết khối, người bị nghẽn mạch vành, đau thắt ngực, người có nguy cơ xuất huyết mạch máu do tắc mạch, người cao huyết áp, xơ vữa động mạch.
- Người thiếu năng tuần hoàn não: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, tê bì, nhức mỏi chân tay.

### **CÁCH DÙNG:**

- Liều duy trì: ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên, trước bữa ăn 30 phút.
  - Liều tấn công: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên, trước bữa ăn 30 phút.
- Không sử dụng với những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi, người đang chảy máu, người chuẩn bị phẫu thuật, người xuất huyết não.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN:** TCS

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.  
Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi ở bên nhãn sản phẩm.

**SỐ BKSP:** 9444/019/DKSP



Thương nhân sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN**  
ĐC: Đường 196 Kịch Viên Phong, KĐT Phạm Văn Phòng, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222.3696285 - Website: <http://www.giangiangpharma.com>



Phân phối bởi:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC**  
ĐC: Lô B100A, Ngõ 1 Cầu Giấy, P.Đoh-Vĩnh, Q Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: 024.35145042 \* FAX: <http://thucocvietduc.com>